



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 หน้า 1,4 มูลค่าข่าว 573,020.-

● พรบ.สมรสเท่าเทียม-โอบรับเด็ก LGBTQI+ น.4

พรบ.สมรสเท่าเทียม โอบรับเด็ก LGBTQI+

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงเมื่อ กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่เพียงช่วยให้คู่รักเพศหลากหลายได้รับสิทธิทางกฎหมาย แต่ยัง สร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะในด้าน ครอบครัว สุขภาพจิต และลดการเลือกปฏิบัติในสังคม

เซฟ เดอะ ซิลเดรน (Save the Children Thailand) ซึ่งถึงผลกระทบเชิงบวกใน 3 มิติหลักจากกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่สังคมควรตระหนักรู้และร่วมกันสนับสนุนความเท่าเทียม ทางสังคมอย่างรอบคอบ ได้แก่



1. ลดปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชน LGBTQI+ รายงาน “สุขภาพจิตและสุขภาวะของเด็กและเยาวชนหลากหลายทางเพศ ในประเทศไทย” ปี 2566 โดย เซฟ เดอะ ซิลเดรน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลจากการสำรวจเด็กและเยาวชน LGBTQI+ จำนวน 3,094 คน พบว่า ร้อยละ 71 ของเด็กและเยาวชน LGBTQI+ ที่สำรวจ มีอาการซึมเศร้า (ร้อยละ 18 อยู่ในระดับซึมเศร้ารุนแรง), ร้อยละ 78 มีความวิตกกังวล, ร้อยละ 21 มีความวิตกกังวลรุนแรง, ร้อย ละ 25 มีพฤติกรรมทำร้ายตัวเอง และร้อยละ 15 เคยพยายามฆ่า ตัวตาย เนื่องจากต้องเผชิญกับความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ความ กัดกันจากสังคม และการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะช่วยส่งเสริมการยอมรับในเพศ หลากหลายที่เปิดกว้างมากขึ้นในสังคม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อม ที่เป็นมิตรและปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน LGBTQI+ ได้มากขึ้น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมโครงการกับ เซฟ เดอะ ซิลเดรน หลายคนมองว่าสมรส เท่าเทียมช่วยลดการกีดกันทางสังคมที่มีต่อ LGBTQI+ และทำให้ พวกเขากล้าแสดงตัวตนออกมาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้น





ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172



แรงกดดัน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่ส่งผลชัดเจนต่อเด็กในบางพื้นที่เพราะ

“เด็กบางคนยังคงบูลลี่กันเพราะมองว่าเป็นเรื่องสนุก แสดงให้เห็นว่าสังคมยังต้องพยายามผลักดันการยอมรับความหลากหลายอย่างจริงจัง การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายไม่เพียงพอ แต่ต้องมีการบังคับใช้และสร้างความเข้าใจในทุกระดับ” ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมชายหนึ่งกล่าว

3. ลดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม กฎหมายสมรสเท่าเทียมสามารถลดการเลือกปฏิบัติในสังคม โดยเฉพาะในโรงเรียนและสถานที่ทำงาน จากรายงานข้างต้นระบุว่า ร้อยละ 75 ของ

การสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การปรับระเบียบทรงผมและเครื่องแบบนักเรียน จะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและความมั่นใจในตัวเองของเด็กในโรงเรียน

2. สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว LGBTQI+ กฎหมายสมรสเท่าเทียมช่วยรับรองสิทธิหลายๆ ข้อ เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดก เด็กในครอบครัว LGBTQI+ จะได้รับความคุ้มครองในเรื่องทรัพย์สินและมรดกในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้ปกครอง ในเรื่องการตัดสินใจทางการแพทย์ โดยคู่สมรส

สามารถตัดสินใจเรื่องสุขภาพและการรักษาพยาบาลของลูกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในส่วนของผู้ปกครอง มีมุมมองที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทุกคนควรมีสิทธิเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองและมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเป็น โดยเห็นว่ากฎหมายนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ยังมีครอบครัวที่อาจไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่บุตรหลานเป็นได้ จึงต้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในทุกครอบครัวอย่าง





ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172



เยาวชน LGBTQI+ เคยถูกล้อเลียน และร้อยละ 36 ถูกกลั่นแกล้ง ในโรงเรียน กฎหมายสมรสเท่าเทียมช่วยเปลี่ยนทัศนคติของสังคม ลดการตีตรา และสร้างการยอมรับความหลากหลายรวมถึงการสร้างความเท่าเทียมในโรงเรียนและที่ทำงาน ลดการเลือกปฏิบัติ และสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น

นายจตุพร กุลบุตร คุณครูชั้นมัธยมศึกษา เขตประเวศ กรุงเทพฯ มองว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่ แต่แนวคิดนี้แทรกซึมอยู่ในบริบทของสังคมไทยมานาน เพียงแต่ยังไม่เคยได้รับการยอมรับเป็นทางการ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ถึงคุณค่าของความรักที่ไม่มีข้อจำกัดทางเพศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ยอมรับความหลากหลายและความเท่าเทียมในอนาคต

พอร์ช อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี และ อาม สัพพัญญู ปนาทกุล

คู่รักนักแสดงซีรีส์วายชื่อดัง หนึ่งในคู่รักที่เข้าพิธีสมรสและจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม ให้ความเห็นว่า “สังคมจะเกิดการยอมรับและเปิดโอกาสให้คนทุกคนมีความรักอย่างปลอดภัยและเต็มภาคภูมิในความหลากหลายของความรักที่มีกฎหมายรับรองว่ามีคุณค่าเสมอกัน และจะค่อยๆ เปลี่ยนทัศนคติและการปฏิบัติที่มีต่อเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัว LGBTQI+ เด็กจะเติบโตขึ้นมาอย่างอบอุ่นและปลอดภัย โดยมีกฎหมายคอยดูแลและโอบอุ้มอย่างเท่าเทียมกัน”

กีโยม ราชู ผู้อำนวยการบริหาร เซฟ เดอะ ซิลเดรน กล่าวว่า “การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในระดับสังคม เราต้องสนับสนุนให้เกิดมาตรการเสริม เช่น การอบรมครู นักเรียน และผู้ประกอบการเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และเคารพในสิทธิของกันและกัน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนระเบียบ เช่น การแต่งกายของนักเรียน และลดการเลือกปฏิบัติในสถานศึกษาและที่ทำงาน จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมมากขึ้น”

กฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นมากกว่าการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างทางกฎหมาย แต่เป็นการสร้างรากฐานการยอมรับความหลากหลาย และส่งเสริมให้ครอบครัวทุกแบบสามารถเติบโตในสังคมที่เท่าเทียมและเคารพในคุณค่าของกันและกัน ทั้งนี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ความเท่าเทียมที่แท้จริงเกิดขึ้นในทุกมิติของสังคมไทย